

Số: ~~74~~ / BC-UBND

Tuy Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2014.

BÁO CÁO

V/v bổ sung hạng mục: Kênh mương thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Cây Da, huyện Tuy Phước.

Hồ chứa nước Cây Da thuộc địa bàn xã Phước Thành, huyện Tuy Phước được nhân dân đầu tư xây dựng từ năm 1987 đến năm 1988 thì hoàn thành, do các điều kiện thiết bị thi công lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế nên qua quá trình sử dụng công trình đã bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và dân sinh, UBND huyện Tuy Phước có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét trình các Bộ, Ngành TW để xin bố trí kế hoạch vốn từ nguồn vốn TW để đầu tư; công trình được triển khai thi công vào cuối năm 2009 và hoàn thành các hạng mục vào cuối năm 2013.

Theo Báo cáo Kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 tại tỉnh Bình Định có nêu: *Việc bổ sung hạng mục Kênh mương không thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cây Da*; vấn đề này Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước xin giải trình như sau:

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cây Da được triển khai năm 2009 đến 2012 thì hoàn thành các hạng mục: Đập đất, cống lấy nước, Đường quản lý hồ kết hợp dân sinh, Tràn xả lũ và kênh N1; tuy nhiên do lưu vực hiện trạng của hồ chỉ có 1,26 Km² nên lưu lượng nước về hồ ít, hệ thống kênh bê tông chưa được khép kín nên chỉ đảm bảo tưới cho khoảng 85ha. Từ thực trạng đó, UBND huyện Tuy Phước đã trình xin xây dựng thêm hạng mục: Kênh mương (gồm 648m kênh chuyển nước và 1.201m kênh tưới N2) để mở rộng lưu vực của hồ lên 2,30 Km², làm cho dung tích hữu ích của hồ từ 619,14.10³ m³ lên 920,85.10³ m³; đồng thời giảm tổn thất nước để đảm bảo phục vụ cho 110ha đất sản xuất và dân sinh. Như vậy, việc xây dựng hạng mục: Kênh mương đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện công năng của hồ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Hơn nữa, kênh mương cũng là một trong những hạng mục nằm trong nội dung: quy mô đầu tư của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Bình Định; vì vậy Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước kiến nghị Tổ kiểm toán xem xét hạng mục này là một phần của Dự án.

Rất mong sự quan tâm xem xét giải quyết./

Nơi nhận: *718*
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Tổ kiểm toán;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ